

BÁO CÁO

Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri Trước Kỳ họp thứ Mười lăm, HĐND thành phố Pleiku, khóa XI

UBND thành phố Pleiku nhận được Báo cáo số 152/BC-HĐND ngày 25/11/2020 của Thường trực HĐND Thành phố về việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ Mười lăm, HĐND Thành phố khóa XI. UBND thành phố Pleiku trả lời các kiến nghị của cử tri những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố, cụ thể như sau:

1. Ý kiến của cử tri phường Hội Thương:

Đề nghị Công ty cổ phần Công trình đô thị Gia Lai có kế hoạch thu gom rác đường D2 - Bờ kè suối Hội Phú, hiện đường này chưa được thu gom rác nên dân vứt rác tại các lô đất chưa được xây dựng.

** Trả lời:* Tiếp thu kiến nghị cử tri, UBND Thành phố đã chỉ đạo phòng Quản lý đô thị chủ trì, phối hợp với UBND phường Hội Thương, Công ty cổ phần Công trình đô thị Gia Lai kiểm tra đề xuất thu gom rác tại khu vực đường D2 - Bờ kè suối Hội Phú đưa vào kế hoạch thực hiện thu gom trong năm 2021.

2. Ý kiến của cử tri phường Yên Thế:

2.1. Tuyến đường Lê Văn Hưu, Hà Huy Tập, Nguyễn Kiệm và một số tuyến đường có tên trên địa bàn phường Yên Thế đã hư hỏng nặng gây khó khăn cho việc đi lại của nhân dân. Đề nghị UBND Thành phố sớm có kế hoạch duy tu, dặm vá, sửa chữa kịp thời để đảm bảo an toàn giao thông cho nhân dân trên các tuyến đường này.

** Trả lời:* Tiếp thu kiến nghị cử tri, UBND Thành phố đã chỉ đạo phòng Quản lý đô thị khảo sát, thực hiện duy tu các tuyến đường Lê Văn Hưu, Hà Huy Tập, Nguyễn Kiệm đưa vào kế hoạch thực hiện trong năm 2021.

2.2. Thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai tại bộ phận Một cửa liên thông của UBND thành phố Pleiku, thời gian giải quyết kéo dài, không đúng theo thời gian trong giấy hẹn, cử tri đề nghị nếu hồ sơ phải giải quyết dài ngày thì nên ghi rõ thời gian để nhân dân không phải đi lại nhiều lần.

** Trả lời:* Tiếp thu kiến nghị của cử tri, UBND Thành phố đã chỉ đạo phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu thành lập Đoàn kiểm tra làm rõ việc trễ hạn hồ sơ của người dân thuộc các phòng ban chuyên môn Thành phố hay Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai để có biện pháp chấn chỉnh, rút kinh nghiệm và xử lý nghiêm cán bộ, công chức để chậm trễ hồ sơ của người dân.

2.3. Việc cấp sổ đỏ của các hộ dân tổ 6, hẻm 42 Phan Chu Trinh, có nguồn gốc đất do Binh đoàn 15 cấp, đến nay các hộ dân đã thực hiện đầy đủ thủ tục nộp thuế theo đúng nghĩa vụ nhưng vẫn chưa làm được bìa đỏ. Đề nghị UBND Thành phố đẩy

nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân và nếu chưa làm được thì trả lời cho nhân dân được biết.

* **Trả lời:** Tại khu vực tổ 06, hẻm 42 Phan Chu Trinh, phường Yên Thế có nguồn gốc đất do Binh đoàn 15 cấp có 02 hồ sơ cụ thể như sau:

- Hồ sơ ông Nguyễn Trọng Kiên, tiếp nhận ngày 06/01/2020, hẹn trả kết quả ngày 20/01/2020 theo biên nhận hồ sơ số 00275921909781.

- Hồ sơ ông Cao Hữu Dạ Từ, tiếp nhận ngày 14/01/2020, hẹn trả kết quả ngày 04/02/2020 theo biên nhận hồ sơ số 00275921903995.

Tuy nhiên, đối với các hộ gia đình, cá nhân được giao đất trái thẩm quyền trong khoảng thời gian từ sau ngày 01/7/2004 đến trước ngày 01/7/2014 nhưng chưa xây dựng nhà ở hoặc xây dựng nhà ở sau ngày 01/7/2014 hoặc đã chuyển nhượng cho người khác không đúng theo quy định của pháp luật vẫn còn có khó khăn, vướng mắc. Do đó, ngày 19/6/2020 UBND Thành phố có Công văn số 1742/UBND-TNMT về việc hướng dẫn, giải quyết hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các hộ tại khu vực đất Binh đoàn 15 - Bộ Quốc phòng cấp đất trái thẩm quyền cho các hộ dân thuộc phường Yên Thế, thành phố Pleiku để gửi Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, cho ý kiến chỉ đạo.

Ngày 25/8/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường có Văn bản số 3083/STNMT-ĐKTK về việc cấp Giấy chứng nhận QSD đất cho hộ gia đình, cá nhân đã được giao không đúng thẩm quyền từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 01/7/2014. Theo đó, việc xây dựng nhà ở sau ngày 01/7/2014 là không thuộc trường hợp sử dụng đất ổn định từ ngày 01/7/2004 đến trước ngày 01/7/2014.

Đối chiếu với các quy định của Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành, văn bản chỉ đạo của Sở Tài nguyên và Môi trường thì 02 trường hợp nêu trên được giao đất trái thẩm quyền từ sau ngày 01/7/2004 đến trước ngày 01/7/2014 nhưng nhà ở được xây dựng sau ngày 01/7/2014 (*nhà ở xây dựng năm 2018*) không thuộc trường hợp sử dụng đất ổn định. Do đó, không đủ điều kiện để xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định. Đối với nghĩa vụ tài chính đã thực hiện bao gồm tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ đề nghị các hộ liên hệ với Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh thành phố Pleiku để được hướng dẫn thoái thu theo đúng quy định.

2.4. Nhà máy xi măng Gia Lai tại hẻm 80 Lữ Gia tổ dân phố 3 đã giải thể thuộc quyền quản lý của Sở Tài nguyên - Môi trường Tỉnh. Các cơ quan có thẩm quyền cho Công ty phân bón Địa Long thuê để sản xuất phân bón, hiện nay tường rào bao quanh nhà máy đã bị xuống cấp, cơn bão số 9 vừa qua phần tường và trụ móng đã bị nứt gây nguy hiểm cho nhân dân. Kính đề nghị UBND Thành phố quan tâm làm việc với cơ quan chức năng gia cố lại tường rào và cắt tỉa cây bạch đàn để đảm bảo an toàn cho nhân dân.

* **Trả lời:** Qua kiểm tra, nội dung phản ánh của cử tri về phần tường rào bị nứt, hư hỏng và một số cây cổ thụ tán rộng có nguy cơ mất an toàn cho nhân dân tại khu vực nhà máy Xi măng Gia Lai là đúng sự thật. Tiếp thu kiến nghị cử tri, UBND Thành phố đã có văn bản kiến nghị đến cơ quan chủ quản để xem xét, sửa chữa tường rào và cắt tỉa cây xanh nhằm đảm bảo an toàn cho nhân dân tại khu vực.

3. Ý kiến cử tri xã Trà Đa:

3.1. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền quan tâm tạo điều kiện sớm giải quyết 127ha đất thuộc thôn 4, xã Trà Đa để các hộ dân yên tâm đầu tư sản xuất, tái canh cây cà phê ổn định cuộc sống.

* *Trả lời:* Thực hiện Kết luận số 64-KL/TU ngày 27/10/2020; Kết luận số 117-KL/TU ngày 01/12/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy. Hiện nay, UBND Thành phố đang hoàn thiện phương án sử dụng đất 127,1047 ha đất của Công ty cổ phần Sông Đà báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường để hoàn thiện hồ sơ trình UBND Tỉnh xem xét, phê duyệt phương án sử dụng, trả về địa phương quản lý theo quy định.

3.2. Hiện nay, một phần diện tích của làng Phung (trước đây gọi là làng Đal) xã Biển Hồ thuộc địa giới hành chính xã Trà Đa, gây khó khăn trong việc quản lý đất đai của địa phương. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền sớm xem xét điều chỉnh địa giới hành chính theo hướng chuyển phần diện tích xã Trà Đa hiện thực tế đang thuộc làng Phung sang xã Biển Hồ để thống nhất quản lý về mặt con người và địa giới hành chính.

* *Trả lời:* Căn cứ Quyết định số 513/QĐ-TTG ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” thì việc xem xét điều chỉnh địa giới hành chính thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ. UBND Thành phố tiếp thu ý kiến của cử tri và sẽ báo cáo cấp thẩm quyền xem xét khi có chủ trương thực hiện.

3.3. Về ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Trà Đa sau kỳ họp thứ Mười ba của HĐND Thành phố liên quan đến đường dây điện trung thế chạy qua sân vận động và cơ sở I, Trường TH&THCS Lê Văn Tám, cử tri không thống nhất với trả lời của Điện lực Pleiku tại Văn bản số 26/ĐLPL-KHKT ngày 18/9/2020. Đề nghị UBND Thành phố có ý kiến đề nghị Điện lực Pleiku làm việc với Doanh nghiệp Hoàng Nhi yêu cầu lắp đặt đường dây điện bọc ở khu vực này để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân và học sinh. Nếu Doanh nghiệp không thực hiện thì đề nghị Điện lực dừng việc cung cấp điện.

* *Trả lời:* Nội dung này, Điện lực Pleiku đã có văn bản số 29/ĐLPL-KHKT ngày 03/12/2020 về việc trả lời các ý kiến, kiến nghị cử tri trước Kỳ họp thứ Mười lăm, HĐND Thành phố khóa XI (có văn bản kèm theo).

3.4. Trong thời gian qua, cơ sở thu mua phế liệu thuộc xã Chư Ắ giáp xã Trà Đa thường xuyên đậu xe trên lòng lề đường để bốc dỡ vật liệu gây mất an toàn cho người tham gia giao thông. Về vấn đề này cử tri đã phản ánh và UBND Thành phố đã chỉ đạo lực lượng xử lý nhưng không triệt để. Đến nay, tình trạng trên vẫn thường xuyên xảy ra. Đề nghị UBND Thành phố chỉ đạo ngành chuyên môn tiến hành kiểm tra và có biện pháp xử lý dứt điểm.

* *Trả lời:* Thời gian qua, UBND Thành phố đã chỉ đạo Công an Thành phố phân công 02 tổ công tác thường xuyên tiến hành tuần tra kiểm soát khu vực xã Chư Ắ, xã Trà Đa, kiểm tra, nhắc nhở các trường hợp xe ô tô dừng, đỗ để dỡ phế liệu giáp ranh giữa 02 xã Trà Đa và Chư Ắ. Trong năm 2020, đã phát hiện, lập biên bản 32 trường hợp ô tô tải vi phạm về trật tự giao thông tại khu vực này, xử phạt

28.800.000 đồng. Tuy nhiên, khi không có lực lượng chức năng thì các xe lại đậu, đỗ không đúng quy định. Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND Thành phố tiếp tục chỉ đạo Công an thành phố tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp xe ô tô dừng, đỗ để vận chuyển phế liệu không đúng quy định tại khu vực này.

3.5. Đề nghị UBND Thành phố chỉ đạo cơ quan chuyên môn đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án Khu Đô thị Cầu Sắt để nhân dân sớm ổn định cuộc sống.

* **Trả lời:** Thực hiện Công văn số 1629/UBND-CNXD ngày 15/5/2020 của UBND tỉnh Gia Lai về việc khẩn trương xử lý các vướng mắc liên quan đến dự án Khu đô thị Cầu Sắt. UBND thành phố Pleiku đã ban hành các văn bản nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Khu đô thị Cầu Sắt, cụ thể: Công văn số 2357/UBND-TTPTQĐ ngày 20/8/2020 của UBND thành phố Pleiku về việc giao nhiệm vụ thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng thu hồi đất dự án Khu Đô thị Cầu Sắt, thành phố Pleiku; Quyết định số 1655/QĐ-UBND ngày 11/9/2020 của UBND thành phố Pleiku về việc phê duyệt kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm dự án Khu Đô thị Cầu Sắt, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai; Thông báo số 61/TB-UBND ngày 11/9/2020 của UBND thành phố Pleiku về chủ trương thu hồi đất để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Khu Đô thị Cầu Sắt, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

UBND Thành phố đã chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố tiến hành kiểm đếm đất và tài sản trên đất thu hồi của các hộ dân thuộc khu vực xã Trà Đa. Hiện đang thu thập hồ sơ của các hộ để tiến hành xác minh nguồn gốc sử dụng đất của các hộ để làm cơ sở bồi thường và hỗ trợ theo quy định.

3.6. Hiện nay, trên địa bàn Thành phố còn một số cụm đèn tín hiệu giao thông không báo hiệu bằng số, vì đặc thù đường dốc lại không có gờ chống tụt dốc nên không đảm bảo an toàn giao thông. Đề nghị Thành phố nên đầu tư gờ chống tụt dốc đối với những điểm có đèn tín hiệu giao thông đường dốc, đồng thời bố trí đèn tín hiệu giao thông báo hiệu bằng số.

* **Trả lời:** Hiện nay trên địa bàn thành phố có 25 chốt đèn tín hiệu giao thông trong đó có 22 chốt đèn đã được bố trí đèn báo số lùi. Tiếp thu kiến nghị cử tri, UBND Thành phố sẽ chỉ đạo phòng Quản lý đô thị khảo sát, tham mưu cho UBND Thành phố lắp đặt bổ sung hệ thống đèn báo số lùi trên 03 chốt đèn tín hiệu giao thông còn lại khi đảm bảo nguồn ngân sách.

Đối với kiến nghị lắp đặt gờ chống tụt dốc tại những điểm có đèn tín hiệu giao thông trên đường dốc: Việc lắp đặt gờ chống tụt dốc theo kiến nghị cử tri là chưa phù hợp vì tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông cho các phương tiện khi tham gia giao thông.

4. Ý kiến cử tri phường Phù Đổng:

4.1. Đề nghị lắp đèn tín hiệu giao thông đường Nguyễn Tất Thành đoạn ngã tư giao nhau trước quán cà phê Ngọc Sê, vì đoạn đường này dốc, xe lưu thông nhiều hay xảy ra tai nạn.

* **Trả lời:** Hiện nay tại khu vực ngã tư đường Nguyễn Tất Thành (đoạn ngã tư giao nhau trước quán cà phê Ngọc Sê) đã được lắp đặt đèn cảnh báo đi chậm, biển báo giao nhau với đường không ưu tiên và biển cảnh báo đường hay xảy ra tai nạn. Đề nghị cử tri khi đi qua khu vực trên phải giảm tốc độ, chú ý quan sát nhằm đảm

bảo an toàn giao thông. Đối với việc lắp đèn tín hiệu giao thông tại vị trí này, UBND Thành phố đã có văn bản gửi Tổng Cục đường bộ Việt Nam xem xét.

4.2. Đường Nay Der không có hệ thống mương thoát nước, mùa mưa nước chảy từ đường Trần Kiên và chợ xuống đường Nay Der, hẻm 47 và 61 gây hư hỏng đường và ô nhiễm môi trường. Thành phố đã duy tu vào năm 2019 nhưng hiện nay đã hư hỏng. Đề nghị UBND Thành phố sớm có kế hoạch đầu tư xây dựng vỉa hè, mương thoát nước đường Nay Der.

* **Trả lời:** Hiện nay, đường Nay Der đã được bố trí công thoát nước 1 bên (*đoạn từ Trần Kiên đến Hùng Vương*). Việc đầu tư xây dựng hoàn chỉnh mặt đường và mương thoát nước trên đường Nay Der đã được phòng Tài chính - Kế hoạch Thành phố đề xuất đưa vào danh mục kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025.

4.3. Hiện nay có tình trạng một số trường THCS sắp xếp học sinh vào các lớp có sự phân biệt giữa con cán bộ, công chức, viên chức với con người lao động phổ thông. Đề nghị Thành phố quan tâm chấn chỉnh kịp thời.

* **Trả lời:** UBND Thành phố đã chỉ đạo phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố kiểm tra thực tế 02 trường THCS Trần Phú và THCS Nguyễn Viết Xuân (*có học sinh cư trú tại P. Phù Đổng theo học*), cụ thể như sau:

- Trường THCS Trần Phú: Tại lớp 6/1 có 44 học sinh (nữ 23 học sinh), có 07 học sinh con cán bộ, công chức, viên chức, có 37 học sinh con người lao động phổ thông. Lớp 6/3 có 44 học sinh (nữ 22 học sinh), có 8 học sinh con cán bộ, công chức, viên chức, có 36 học sinh con người lao động phổ thông.

- Trường THCS Nguyễn Viết Xuân: Tại lớp 6/2 có 43 học sinh (nữ 23 học sinh), có 2 học sinh con cán bộ, công chức, viên chức, có 41 học sinh con người lao động phổ thông. Lớp 6/4 có 48 học sinh (nữ 26 học sinh), có 9 học sinh con cán bộ, công chức, viên chức, có 39 học sinh con người lao động phổ thông.

Qua kiểm tra thực tế, việc chia học sinh học các lớp đối với 02 Nhà trường nói trên không phát hiện việc phân biệt giữa các em học sinh.

Trong thời gian đến, UBND Thành phố chỉ đạo phòng Giáo dục – Đào tạo Thành phố tiếp tục quán triệt các trường học thuộc Thành phố trong quá trình sắp xếp biên chế lớp học tuyệt đối không phân biệt giữa các em học sinh.

5. Ý kiến cử tri phường Trà Bá:

5.1. Đề nghị Thành phố làm việc với Ngân hàng chính sách về thái độ tiếp dân của ông Nguyễn Văn Hòa cán bộ ngân hàng chính sách phụ trách phường Trà Bá vì tiếp dân để dân đợi chờ và thiếu nhã nhặn khi trả lời với người lớn tuổi.

* **Trả lời:** Đối với nội dung này, UBND Thành phố đã có văn bản gửi Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh đề nghị xác minh, trả lời trực tiếp cho cử tri. Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh đã đến làm việc trực tiếp với cử tri về nội dung này.

5.2. Đề nghị Thành phố kiểm tra việc mua bán đất sang tên QSD đất của bà Lê Thị Nga làng Ia Lang, phường Chi Lăng đã thu tiền 2 đầu, phòng Tài nguyên 1,3 triệu đồng, phường Chi Lăng 3 trăm ngàn đồng, như thế có hợp lý không, đã nộp hồ sơ rất lâu, hẹn đi hẹn lại đã 3 lần chưa có, khi liên hệ cán bộ phụ trách phường Chi Lăng còn có thái độ thách thức người dân báo Lãnh đạo Thành phố.

* **Trả lời:** Đối với nội dung này, UBND Thành phố đã có văn bản yêu cầu phòng Tài nguyên - Môi trường kiểm tra, trả lời trực tiếp cho cử tri. Phòng Tài nguyên - Môi trường Thành phố đã có văn bản số 1881/CV-TNMT ngày 11/12/2020 trả lời trực tiếp cho cử tri.

5.3. Đề nghị Thành phố duy tu đường Nguyễn Chí Thanh đoạn trước Cây xăng số 5 phải đổ nhựa, tránh như hiện nay chỉ đổ đá 1,2 không lu lèn, dẫn đến tình trạng bị cuốn trôi xuống ruộng của các hộ dân ở cánh đồng Ia Á, nhân dân không canh tác được. Đồng thời ảnh hưởng đến người tham gia giao thông trên đoạn đường trên.

* **Trả lời:** Hiện nay đường Nguyễn Chí Thanh hư hỏng, xuống cấp gây mất an toàn giao thông. Để đảm bảo an toàn giao thông, UBND Thành phố đã giao cho phòng Quản lý đô thị thực hiện san lấp các vị trí hư hỏng bằng vật liệu cấp phối đá dăm. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của thời tiết, cũng như tuyến đường này tập trung nhiều phương tiện giao thông có tải trọng nặng nên các vị trí san rải cấp phối tiếp tục bị hư hỏng. Tiếp thu kiến nghị cử tri, UBND Thành phố đã chỉ đạo phòng Quản lý đô thị khảo sát đề xuất biện pháp đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường Nguyễn Chí Thanh. Thực hiện hoàn thành trong Quý I/2021.

5.4. Đề nghị Thành phố quan tâm đầu tư kinh phí mở thêm lớp mẫu giáo lớn tại làng Khun vì chỉ có một lớp mẫu giáo, trẻ lớn, nhỏ học chung không đảm bảo việc học cho các cháu.

* **Trả lời:** Ghi nhận ý kiến của cử tri, UBND Thành phố đã chỉ đạo phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Pleiku tiến hành kiểm tra hiện trạng công trình nói trên. Để đáp ứng nhu cầu học tập, giảng dạy của giáo viên và học sinh; trong thời gian đến phòng Giáo dục & Đào tạo tham mưu, đề xuất UBND Thành phố bố trí kinh phí đầu tư xây dựng thêm phòng học từ nguồn tăng cường cơ sở vật chất nhằm đảm bảo nhu cầu học tập của học sinh trên địa bàn làng Khun.

5.5. Đề nghị Thành phố xem xét lại việc học sinh đồng bào dân tộc học yếu, bồi dưỡng để được lên lớp chứ có cháu học đã 3 năm lớp 1 (tại trường tiểu học Lê Hồng Phong) mà không lên lớp được làm các cháu tự ty bỏ học.

* **Trả lời:** Qua kiểm tra thực tế, không có học sinh là người dân tộc thiểu số học 3 năm 1 lớp ở trường Tiểu học Lê Hồng Phong. Tuy nhiên, tại trường có 01 em học sinh (người Kinh) qua 02 năm học tập tại trường tiếp thu bài chậm. Nhà trường và giáo viên chủ nhiệm đã quan tâm gặp gỡ gia đình, thăm hỏi, động viên, tạo điều kiện cho em được đến trường học tập; trao đổi kết quả học tập với gia đình nhưng qua quá trình theo dõi kết quả học tập và rèn luyện hàng năm em vẫn chưa đủ điều kiện lên lớp. Năm học 2020-2021, nhà trường động viên em đến lớp, hiện đang học lớp 1 tại trường, không có tình trạng tự ty, bỏ học.

Với tình hình học tập của học sinh như trên, để tránh việc học sinh ngồi nhầm lớp và bệnh thành tích trong giáo dục; Ban Giám hiệu nhà trường tiếp tục hướng dẫn và rèn luyện thêm để em biết đọc, biết viết, có kỹ năng làm toán giúp em hoàn thành chương trình lớp học.

5.6. Đề nghị Thành phố quan tâm làm việc với bệnh viện Hoàng Anh về việc xử lý rác thải y tế gây mùi hôi không những qua 3 làng mà còn qua cả Tổ 1 khoảng từ 12 giờ đêm đến sáng rất khó chịu, ảnh hưởng sức khỏe của người dân rất nhiều.

* **Trả lời:** Tiếp thu kiến nghị của cử tri, UBND Thành phố đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xử lý nội dung trên. Ngày 01/12/2020, phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế - Công an Thành phố, UBND phường Phù Đổng, Chi cục Bảo vệ môi trường – Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai đã tiến hành kiểm tra hiện trạng môi trường tại Bệnh viện Y Dược Hoàng Anh Gia Lai.

Tại thời điểm kiểm tra, đánh giá cảm quan lò đốt rác vận hành thì khói, mùi phát tán không đáng kể, chưa phát hiện ra mùi hôi đặc biệt như ý kiến của cử tri tổ 01, phường Trà Bá. Tuy nhiên, để đảm bảo vệ sinh môi trường, Đoàn kiểm tra đã đề nghị Bệnh viện Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường theo nội dung hồ sơ đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt, thường xuyên bảo dưỡng, bảo trì vệ sinh máy móc để đạt hiệu quả tối ưu khi vận hành lò đốt, bố trí thời gian đốt phù hợp để hạn chế ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Đồng thời giao UBND phường Trà Bá tiếp tục theo dõi việc chấp hành các biện pháp về bảo vệ môi trường của cơ sở.

5.7. Đất nhà của ông Thu tại hẻm 256 Trường Chinh, tổ 7, phường Trà Bá được cấp QSDĐ từ năm 1991, trong bìa thể hiện đất ở khu dân cư, gia đình ông nộp hồ sơ Thành phố cấp để tách bìa từ tháng 4 năm 2019 thì được trả lời là đất sử dụng không đúng mục đích cho đến nay vẫn chưa giải quyết. Đề nghị Thành phố quan tâm giải quyết sớm để gia đình ông được sử dụng đất theo yêu cầu.

* **Trả lời:** Đối với nội dung này, UBND Thành phố đã có văn bản yêu cầu phòng Tài nguyên - Môi trường kiểm tra, trả lời trực tiếp cho cử tri. Phòng Tài nguyên - Môi trường Thành phố đã có văn bản số 1880/CV-TNMT ngày 11/12/2020 trả lời trực tiếp cho cử tri.

5.8. Đề nghị Thành phố quan tâm chỉ đạo đối với bảng hiệu của Trụ sở HĐND-UBND các đơn vị phường, xã cần đặt tên cho thống nhất vì có phường, xã đặt tên này có phường, xã đặt tên khác không giống nhau.

* **Trả lời:** Thực hiện Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước được ban hành kèm theo Quyết định số 129/2007/QĐ-TT ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

Căn cứ khoản 6, Mục II, Thông tư số 05/2008/TT-BNV hướng dẫn nội dung biên tên đối với UBND cấp xã: “a) Tên cơ quan: thể hiện bằng tiếng Việt và tiếng Anh. b) Địa chỉ cơ quan bao gồm các yếu tố sau: số nhà, tên đường phố và cách nhau bằng dấu phẩy (,)”.

Do đó, việc ghi trên biên tên là “trụ sở” hay “công sở” không được hướng dẫn ghi trên biên tên cơ quan hành chính nhà nước. UBND Thành phố đã giao phòng Nội vụ tham mưu văn bản hướng dẫn dẫn để các xã, phường triển khai thực hiện đúng theo quy định tại Thông tư số 05/2008/TT-BNV của Bộ Nội vụ.

5.9. Đề nghị Thành phố quan tâm triển khai các dự án quy hoạch trên địa bàn tránh quy hoạch treo, kéo dài gây khó khăn, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân như quy hoạch Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Chí Thanh đã quy hoạch rất lâu mà vẫn chưa triển khai thực hiện.

* **Trả lời:** Tiếp thu ý kiến của cử tri, trong thời gian đến UBND Thành phố sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án quy hoạch Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Chí Thanh, không để kéo dài ảnh hưởng đến cuộc sống của nhân dân.

5.10. Đề nghị Thành phố quan tâm triển khai sớm làm đường Nguyễn Văn Linh vì quy hoạch kéo dài hơn 10 năm ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống của nhân dân tại khu vực này, không làm, không sửa, không bán được nhà, cũng không cho con cái được và cuộc sống không ổn định.

* **Trả lời:** Ngày 11/5/2020, UBND thành phố Pleiku đã có Thông báo số 41/TB-UBND về chủ trương thu hồi đất để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án: Khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh. Hiện nay, UBND Thành phố đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương triển khai thực hiện công tác bồi thường, GPMB của dự án. Tiến độ thực hiện cơ bản đã kiểm đếm xong tài sản trên đất thu hồi của các hộ gia đình, cá nhân của toàn dự án (*tại các phường: Trà Bá, Hội Phú, Ia Kring*). Đồng thời, đang phối hợp với các hộ gia đình, cá nhân trong vùng dự án để thu thập hồ sơ pháp lý có liên quan để có cơ sở lập hồ sơ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo đúng quy định.

5.11. Đề nghị Thành phố quan tâm đặt tên đường nối Lê Duẩn - Nguyễn Chí Thanh thuộc phường Trà Bá. Năm 2019 dự kiến đặt tên Phan Thêm nhưng đến nay vẫn chưa thấy Thành phố công bố là đã có tên đường hay chưa.

* **Trả lời:** Đường nối Lê Duẩn - Nguyễn Chí Thanh đã được UBND Thành phố đề xuất đặt tên là đường Phan Thêm trong đề án Đặt, đổi tên đường trên địa bàn Thành phố Pleiku năm 2019. Tuy nhiên, tại cuộc họp ngày 19/11/2019 về báo cáo nội dung Đề án đặt, đổi tên đường thành phố Pleiku, cấp có thẩm quyền đề nghị UBND Thành phố không đặt tên đường là Phan Thêm vì tên đề xuất chưa phù hợp (*tên danh nhân cấp tỉnh chưa đủ điều kiện để đặt tên đường*).

Ngày 23/5/2020, UBND Thành phố đã có văn bản số 1470/UBND-QLĐT giao phòng Văn hóa - Thông tin Thành phố, phòng Quản lý đô thị và các đơn vị có liên quan rà soát, tổng hợp các tuyến đường dự kiến đặt, đổi tên đường trên địa bàn Thành phố, tiếp tục tham mưu Thành phố đưa vào Đề án đặt, đổi một số tên đường trên địa bàn Thành phố, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Giao UBND phường Trà Bá hoàn chỉnh hồ sơ gửi phòng Văn hóa - Thông tin, Quản lý đô thị Thành phố tổng hợp, tham mưu UBND Thành phố theo quy định.

5.12. Đề nghị Thành phố quan tâm bố trí quỹ đất tại phường Trà Bá để làm khu công viên, vui chơi tập thể dục cho trẻ em và người già, hiện nay trên địa bàn phường còn rất nhiều khu quy hoạch và đất nhà nước bỏ trống chưa làm gì và bố trí kinh phí để làm công viên công cộng.

* **Trả lời:** Đối với quỹ đất trống một số khu vực tại phường Trà Bá (53 Lý Nam Đế và đường Đặng Trần Côn, khu cơ khí tỉnh, đối diện Hội trường tổ dân phố 3) hiện nay, UBND Thành phố đã đưa vào danh mục các dự án đề xuất phát triển quỹ đất năm 2021. Trong đó, quỹ đất thửa 01, tờ bản đồ 41 đường Đặng Trần Côn, UBND Thành phố đã đề xuất bố trí xây dựng Đài Truyền thanh - Truyền hình Thành phố và đất hoa viên cây xanh. Ngoài các vị trí nêu trên thì yêu cầu UBND phường Trà Bá

kiểm tra, rà soát đề xuất các vị trí phù hợp để làm khu công viên, vui chơi tập thể dục cho trẻ em và người già.

5.13. Về tình trạng xe dù, bên cóc trước cổng Trường mầm non Vành Khuyên (đường Trường Chinh), cử tri đã ý kiến nhiều lần, Thành phố đã cử lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp cùng Công an phường kiểm tra xử lý. Tuy nhiên chưa dứt điểm và hiệu quả mang lại chưa cao, hiện tại tình trạng xe dù, bên cóc trước cổng trường mầm non Vành Khuyên (đường Trường Chinh) vẫn diễn ra rất phức tạp. Để đảm bảo an toàn giao thông cho phụ huynh đưa đón học sinh và người tham gia giao thông, đề nghị Thành phố có biện pháp xử lý dứt điểm.

* **Trả lời:** Trong thời gian vừa qua, UBND Thành phố đã chỉ đạo Công an Thành phố tăng cường tuần tra kiểm soát tuyến đường Lê Duẩn, Trường Chinh,... nhằm xử lý xe ô tô khách vòng vo, dừng, đỗ, đón, trả khách không đúng nơi quy định. Bên cạnh đó, phối hợp với lực lượng Thanh tra Giao thông Tỉnh kiểm tra xe ô tô khách vi phạm về trật tự giao thông, hoạt động kinh doanh vận tải. Từ đầu năm đến nay, đã phát hiện, xử lý 158 trường hợp xe khách vi phạm TTGT với số tiền 79 triệu đồng. Tuy nhiên, khi không có lực lượng chức năng thì các xe khách lại vòng vo đón, trả khách tại các tuyến đường trên. Tiếp thu ý kiến của cử tri phường Trà Bá, UBND Thành phố sẽ chỉ đạo Công an Thành phố nghiên cứu lắp đặt camera an ninh tại khu vực này kết hợp tiếp tục phân công lực lượng CSGT, trật tự tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm tình trạng xe khách vòng vo, dừng, đỗ, đón, trả khách không đúng nơi quy định, vi phạm các quy định về TTGT nhất là tại các khu vực đông dân cư, trường học.

5.14. Đề nghị Thành phố quan tâm giải quyết chế độ chính sách cho ông Trương Văn Út theo đơn ông đã gửi đến UBND Thành phố và các cấp nhưng đến nay vẫn chưa giải quyết.

* **Trả lời:** Đối với nội dung này, UBND Thành phố chỉ đạo phòng Lao động – Thương binh và Xã hội Thành phố trả lời trực tiếp cho cử tri. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội Thành phố đã có văn bản số 637/LĐTBXH-TH ngày 11/12/2020 trả lời trực tiếp cho cử tri.

6. Ý kiến cử tri phường Thăng Lợi:

6.1. Đề nghị BCH Quân sự Thành phố sớm kiểm tra và có ý kiến trả lời cho cử tri biết về việc hiện nay phường Thăng Lợi có 09 hồ sơ thuộc chế độ theo Quyết định 62 và các hồ sơ thuộc chế độ huân, huy chương đã nộp lên nhiều năm nhưng chưa được trả lời.

* **Trả lời:** Theo quy định, Ban CHQS Thành phố không trực tiếp tiếp nhận hồ sơ các đối tượng Chính sách từ cá nhân nộp lên mà chỉ hướng dẫn các đối tượng về thủ tục xác lập hồ sơ và nộp tại Ban CHQS các xã, phường.

Ngày 20/4/2020 Ban CHQS Thành phố đã tiếp nhận hồ sơ của 08 đối tượng sau: Võ Văn Hùng; Đào Vinh; Đào Văn Ngưu; Bảo Trung; Phan Thanh Hùng; Đoàn Phi Hùng; Nguyễn Thị Thanh Phước và Nguyễn Thị Hoa từ Ban CHQS phường Thăng Lợi.

Qua thẩm định các hồ sơ Ban CHQS Thành phố đã có công văn số 686/BCH-CT ngày 28/4/2020 gửi Bộ CHQS tỉnh Gia Lai đề nghị hưởng chế độ trợ cấp một lần

cho các đối tượng. Đến ngày 08/5/2020, Ban Chính sách/Phòng Chính trị/Bộ CHQS tỉnh Gia Lai trả lại các hồ sơ 06 hồ sơ gồm: Võ Văn Hùng; Đào Vinh; Đào Văn Ngưu; Bảo Trung; Phan Thanh Hùng; Đoàn Phi Hùng cho Ban CHQS thành phố. Ngày 14/5/2020, Ban CHQS Thành phố đã trả hồ sơ cho Đ/c Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Thắng Lợi để bổ sung hồ sơ của từng đối tượng. Đến nay Ban CHQS Thành phố vẫn chưa nhận lại hồ sơ của 06 đối tượng trên. Riêng 02 hồ sơ Nguyễn Thị Thanh Phước và Nguyễn Thị Hoa đang chờ cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. UBND Thành phố yêu cầu Ban Chỉ huy Quân sự phường Thắng Lợi khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ gửi Ban Chỉ huy Quân sự Thành phố thẩm định trình Tỉnh theo quy định.

6.2. Tại tổ 3,4,5 phường Thắng Lợi các trục đường trong khu dân cư Công ty Điện lực đào hố để trồng trụ điện nhưng không lấp lại, để quá lâu gây nguy hiểm cho bà con cho nhân dân. Đề nghị Thành phố làm việc với Công ty Điện lực khi đào hố trồng trụ điện xong phải lấp hố luôn để tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra.

* **Trả lời:** Nội dung này, Điện lực Pleiku đã có văn bản số 29/ĐLPL-KHKT ngày 03/12/2020 về việc trả lời các ý kiến, kiến nghị cử tri trước Kỳ họp thứ Mười lăm, HĐND Thành phố khóa XI (có văn bản kèm theo).

6.3. Khu vực tổ 3,4,5 là khu nguồn nước bị ô nhiễm nên nhân dân rất cần dùng nước máy nhưng Công ty cấp thoát nước Sài Gòn hướng dẫn từng hộ gia đình lên công ty ký hợp đồng thì không tiện cho việc đi lại của bà con nhân dân. Đề nghị Thành phố làm việc với Công ty cử cán bộ kỹ thuật xuống khảo sát từng hộ gia đình và hướng dẫn cho ký hợp đồng tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân. Vì khu vực này nhân dân ở tập trung.

* **Trả lời:** Ngày 11/6/2020, UBND Thành phố có Văn bản số 1676/UBND-TH về việc đề nghị đầu tư hệ thống cấp nước sạch tập trung tại Khu quy hoạch phân lô đất ở dành cho người có thu nhập thấp, phường Thắng Lợi, thành phố Pleiku. Đến nay, Công ty Cổ phần cấp thoát nước Gia Lai đã tiến hành lập dự án, triển khai thi công, hoàn thành đưa vào sử dụng trong tháng 10/2020.

Trong quá trình triển khai thực hiện dự án, Công ty đã làm việc với các đồng chí Tổ trưởng Tổ dân phố 3,4,5 để tuyên truyền, phát đơn và hướng dẫn thủ tục lắp đặt hệ thống cấp nước theo hướng tập trung. Tuy nhiên, đến nay mới có 50/733 hộ dân đăng ký sử dụng nước sạch. Để thuận tiện cho khách hàng cũng như cho Công ty thì khi khách hàng có nhu cầu sử dụng nước sạch sẽ nộp đơn đăng ký lắp đặt về Tổ dân phố. Công ty sẽ nhận đơn theo đợt, tiến hành khảo sát, dự thảo hợp đồng và tiến hành ký kết hợp đồng tại Tổ dân phố (quy trình được thực hiện giống các dự án đã triển khai tại phường Thắng Lợi).

6.4. Các tuyến đường duy tu bảo dưỡng hằng năm của Thành phố, khi duy tu bảo dưỡng xong chỉ vài tháng là hư hỏng trở lại như cũ. Đề nghị Thành phố khi tiến hành duy tu phải chỉ đạo thành lập các Ban giám sát và cử tổ giám sát tại khu dân cư quản lý để chất lượng công trình được tốt hơn.

* **Trả lời:** Trong năm 2019, UBND Thành phố đã giao phòng Quản lý đô thị thực hiện duy tu một số tuyến đường trên địa bàn phường Thắng Lợi như: Đường Võ Văn Tần, Lạc Long Quân. Việc triển khai xây dựng các công trình trên đều đảm bảo

chất lượng, an toàn giao thông. Tuy nhiên, qua kiểm tra hiện nay tại tuyến đường Lạc Long Quân có xuất hiện một số vị trí mặt đường bị bong tróc nguyên nhân do quá trình người dân thường xuyên tưới nước rửa mặt đường đã làm giảm liên kết giữa lớp vật liệu mới và mặt đường cũ gây bong tróc lớp vật liệu làm mới. Phòng Quản lý đô thị đã yêu cầu đơn vị thi công thực hiện khắc phục. Tuy nhiên, các vị trí tiếp tục bị hư hỏng do việc xả thải nước sinh hoạt của người dân ra đường. Tiếp thu kiến nghị cử tri, UBND Thành phố giao phòng Quản lý đô thị chỉ đạo đơn vị thi công tiếp tục khắc phục các vị trí hư hỏng, đồng thời giao cho UBND phường Thăng Lợi vận động nhân dân không thực hiện xả nước ra đường để tránh làm hư hỏng công trình.

7. Ý kiến cử tri xã Chư Ǻ:

7.1. Đề nghị BCH Quân sự Thành phố sớm có ý kiến trả lời cho ông Nguyễn Ngọc Truyền cư trú tại thôn 1, xã Chư Ǻ. Vì ông Truyền đã thực hiện làm hồ sơ về chế độ huân chương do đồng chí Phạm Duy Bắc thụ lý hồ sơ thời gian đã 8 năm nhưng không thấy trả lời.

* **Trả lời:** Đối với nội dung này UBND Thành phố đã có văn bản yêu cầu Ban Chỉ huy Quân sự Thành phố kiểm tra, trả lời trực tiếp cho cử tri. Ban Chỉ huy Quân sự Thành phố đã mời và tổ chức buổi làm việc trực tiếp với cử tri.

7.2. Hiện nay tại thôn 2 xã Chư Ǻ, Nhân dân không được chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở. Đề nghị Thành phố điều chỉnh quy hoạch, tạo điều kiện cho nhân dân chuyển mục đích sử dụng đất để ở vì đây là khu dân cư.

* **Trả lời:** Hiện nay, UBND Thành phố đang triển khai công tác lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Pleiku. UBND Thành phố đã chỉ đạo UBND các xã, phường rà soát các nội dung quy hoạch còn bất cập, không phù hợp hiện trạng và các điều kiện phát triển của địa phương, gồm quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng (quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết), quy hoạch nông thôn mới và các quy hoạch khác có liên quan; xác định diện tích các loại đất cần chuyển mục đích cho giai đoạn 2021-2030 và năm 2021. Ghi nhận ý kiến của cử tri, UBND Thành phố xem xét, điều chỉnh các nội dung quy hoạch còn bất cập, không phù hợp hiện trạng và các điều kiện phát triển của địa phương, trình UBND Tỉnh phê duyệt theo quy định.

7.3. Đường Trương Định, Lý Thường Kiệt đã xuống cấp nghiêm trọng. Đề nghị Thành phố sớm duy tu, bảo dưỡng để thuận tiện cho việc đi lại của bà con nhân dân.

* **Trả lời:** Tiếp thu kiến nghị cử tri, UBND Thành phố đã giao phòng Quản lý đô thị chỉ đạo Công ty cổ phần Công trình đô thị Gia Lai thực hiện duy tu, dặm vá ổ gà trên đường Trương Định, Lý Thường Kiệt. Dự kiến hoàn thành trong Quý I/2021.

7.4. Đường Bùi Viện là trục đường trung tâm của xã Chư Ǻ, trong nhiều năm qua UBND Thành phố đã duy tu bảo dưỡng nhưng đến nay đã xuống cấp và không có mương thoát nước hai bên đường. Đề nghị UBND Thành phố mở rộng đường Bùi Viện và làm mương thoát nước hai bên đường.

* **Trả lời:** Tiếp thu kiến nghị cử tri, trước mắt UBND Thành phố sẽ chỉ đạo phòng Quản lý đô thị chủ trì, phối hợp với UBND xã Chư Ǻ, Công ty cổ phần Công trình đô thị Gia Lai thực hiện kiểm tra, nạo vét mương thoát nước 02 bên đường Bùi

Viện. Dự kiến hoàn thành trong Quý I/2021. Đối với việc đầu tư mở rộng mặt đường và mương thoát nước 02 bên đường Bùi Viện, UBND Thành phố sẽ xem xét đầu tư khi đảm bảo nguồn ngân sách.

7.5. Tại làng Bông Phun có trục đường Bùi Viện nhưng chưa hạ thế điện dân dụng cho nhân dân sử dụng. Đề nghị Thành phố làm việc với Công ty điện Gia Lai cho hạ thế khu vực này để tạo điều kiện cho nhân dân sử dụng điện.

* **Trả lời:** Nội dung này, Điện lực Pleiku đã có văn bản số 29/ĐLPL-KHKT ngày 03/12/2020 về việc trả lời các ý kiến, kiến nghị cử tri trước Kỳ họp thứ Mười lăm, HĐND Thành phố khóa XI (có văn bản kèm theo).

7.6. Đề nghị kéo điện xuống cánh đồng Iakure làng Bông Phun để phục vụ cho nhân dân chuyển đổi cây trồng.

* **Trả lời:** Nội dung này, Điện lực Pleiku đã có văn bản số 29/ĐLPL-KHKT ngày 03/12/2020 về việc trả lời các ý kiến, kiến nghị cử tri trước Kỳ họp thứ Mười lăm, HĐND Thành phố khóa XI (có văn bản kèm theo).

7.7. Đường Nguyễn Chí Thanh đã xuống cấp trầm trọng cử tri ý kiến nhiều lần, được biết HĐND tỉnh Gia Lai đã thông qua Nghị quyết phân bổ vốn nhưng đến nay chưa tiến hành thi công, đường này thường xuyên xảy ra tai nạn chết người. Đề nghị UBND Thành phố chỉ đạo thực hiện.

* **Trả lời:** Việc đầu tư, nâng cấp đường Nguyễn Chí Thanh chưa được HĐND tỉnh Gia Lai thông qua. Trước mắt để đảm bảo an toàn giao thông, UBND Thành phố đã giao phòng Quản lý đô thị khảo sát đề xuất biện pháp đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường Nguyễn Chí Thanh. Dự kiến hoàn thành trong Quý I/2021.

7.8. Tại vòng xoay Chư Ắ, đường Lê Duẩn, Lý Thường Kiệt quá to mà góc cua thì hẹp do vậy xe tải qua đây thường gây tai nạn, lật xe, tông chết người. Đề nghị các cơ quan chức năng xem xét thu hẹp vòng xoay hoặc mở rộng góc cua để xe lưu thông thuận lợi và giảm bớt tai nạn giao thông.

* **Trả lời:** Hiện nay vòng xoay ngã ba đường Lê Duẩn, Lý Thường Kiệt thuộc tuyến đường Quốc lộ 19 (đoạn qua địa bàn thành phố Pleiku) do Cục Quản lý đường bộ III quản lý, bảo trì. Tiếp thu kiến nghị cử tri, UBND Thành phố đã có văn bản kiến nghị gửi Cục Quản lý đường bộ III để xem xét, tính toán điều chỉnh lại bán kính vòng xoay nhằm đảm bảo an toàn giao thông.

8. Ý kiến cử tri xã An phú:

8.1. Trên đường Nguyễn Văn Nghi, xã An Phú có một cầu sắt thuộc địa bàn thôn 4 xã An phú, hiện nay đã xuống cấp trầm trọng. Đường này là trung tâm của xã vì vậy lưu lượng xe đi lại rất nhiều gây mất an toàn giao thông. Đề nghị UBND Thành phố bố trí kinh phí làm lại cầu để đảm bảo an toàn cho Nhân dân đi lại.

* **Trả lời:** Hiện nay Cầu sắt trên đường Nguyễn Văn Nghi có bề rộng 3m, dài 5m, hiện đang hư hỏng xuống cấp. Tiếp thu kiến nghị cử tri, UBND Thành phố giao phòng Quản lý đô thị chủ trì phối hợp với đơn vị có liên quan khảo sát, đề xuất phương án sửa chữa. Báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố trước 31/12/2020 để có ý kiến chỉ đạo thực hiện.

8.2. Tại cánh đồng Ia Rút có mương nước dẫn nước xuống cánh đồng An Phú, tại đây có 12 ha và 50 hộ sản xuất lúa nước, nhưng 2 năm gần đây do các Công ty khai thác đá thuộc địa bàn xã Chư Ắ khai thác quá sâu nên nước không chảy xuống được, nhân dân không có nước để sản xuất. Đề nghị Thành phố kiểm tra xử lý.

** Trả lời:* Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, UBND Thành phố sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp UBND xã Chư Ắ kiểm tra, báo cáo đề xuất xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

8.3. Đề nghị Thành phố quan tâm đầu tư kinh phí xây dựng các mô hình phát triển nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn xã, để nâng cao thu nhập cho Nhân dân.

** Trả lời:* Trong những năm vừa qua, UBND Thành phố đã triển khai thực hiện nhiều mô hình nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn như mô hình chim bồ câu, Heo an toàn sinh học, cá nước ngọt, mô hình nuôi nhím, trùn quế, cà chua thân gỗ,... Riêng địa bàn xã An Phú, UBND Thành phố đã triển khai các mô hình khuyến nông, khoa học và công nghệ, chứng nhận Vietgap như: Trồng hoa lan Mokara, trồng dâu tây, trồng rau Vietgap kết hợp với tưới nước tiết kiệm... Tuy nhiên, do nguồn kinh phí còn hạn chế, việc xây dựng mô hình sản xuất theo hướng công nghệ cao vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của nhân dân. Tiếp thu ý kiến của cử tri, trong thời gian tới UBND Thành phố chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp tập trung việc phát triển các mô hình phát triển nông nghiệp công nghệ cao để nâng cao hiệu quả và thu nhập cho người dân.

9. Ý kiến cử tri phường Tây Sơn:

9.1. Thực hiện việc triển khai sáp nhập tổ dân phố theo Nghị định 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ. Đa số Hội trường tổ dân phố có diện tích nhỏ, không đáp ứng được việc tổ chức các buổi họp dân, với mức Thành phố hỗ trợ hiện nay là 70.000.000 đồng/Hội trường xây dựng mới là quá thấp. Đề nghị Thành phố nâng mức hỗ trợ tương ứng theo giá hiện hành hoặc cho chủ trương hoán đổi để đầu tư xây dựng Hội trường đảm bảo diện tích để tổ chức các buổi họp dân.

** Trả lời:* Việc hỗ trợ kinh phí từ nguồn Ngân sách Thành phố để xây dựng mới hội trường thôn, làng, tổ dân phố tại các xã, phường được thực hiện theo Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐND ngày 20/12/2016 của HĐND Thành phố. Mức hỗ trợ đối với phường là: 70 triệu/hội trường, cùng với sự tham gia, đóng góp của người dân để xây dựng Hội trường, phục vụ sinh hoạt của nhân dân. Tiếp thu kiến nghị của cử tri, trong thời kỳ ổn định ngân sách mới (giai đoạn 2022-2025), UBND Thành phố sẽ tham mưu, trình HĐND Thành phố xem xét, nâng mức hỗ trợ từ Ngân sách Thành phố để xây dựng Hội trường cho phù hợp tình hình thực tế và điều kiện của Ngân sách Thành phố.

9.2. Đề nghị Thành phố chỉ đạo thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực cấp giấy phép xây dựng nhà ở tư nhân, có hồ sơ xin 3 tháng mới được cấp phép, làm ảnh hưởng việc xây dựng nhà ở của người dân.

** Trả lời:* Qua kiểm tra hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Thành phố, từ đầu năm 2020 đến nay các hồ sơ xin cấp phép xây dựng trên địa bàn phường Tây Sơn được trả kết quả đảm bảo đúng thời gian quy định, không có trường hợp quá hạn như cử tri đã kiến nghị. Đối với những trường hợp xin cấp phép xây dựng quá hạn mà

chưa có kết quả, đề nghị cử tri liên hệ trực tiếp đến phòng Quản lý đô thị Thành phố để có ý kiến và được hướng dẫn.

9.3. Một số tuyến đường Trung tâm Thành phố hệ thống dây điện thoại chằng chịt gây mất mỹ quan đường phố, đề nghị Thành phố có giải pháp xử lý.

* **Trả lời:** Tiếp thu kiến nghị của cử tri, Viễn thông Gia Lai đã thực hiện việc kiểm tra tại hiện trường, phối hợp các đơn vị liên quan (*Điện lực, các nhà mạng khác*), đã và đang thực hiện bố gong chỉnh trang đô thị, đến nay đã thực hiện một số tuyến đường chính và tiếp tục thực hiện trên các tuyến còn lại trong thời gian đến.

10. Ý kiến cử tri phường Thống Nhất:

10.1. Hiện nay tại hẻm 7/63 đường Tôn Thất Thuyết trụ điện không đảm bảo, đường dây điện không gọn, có nguy cơ gây mất an toàn cho người dân. Đề nghị UBND Thành phố chỉ đạo các ngành chức năng có liên quan kiểm tra khắc phục để đảm bảo an toàn cho người dân.

* **Trả lời:** Nội dung này, Điện lực Pleiku đã có văn bản số 29/ĐLPL-KHKT ngày 03/12/2020 về việc trả lời các ý kiến, kiến nghị cử tri trước Kỳ họp thứ Mười lăm, HĐND Thành phố khóa XI (*có văn bản kèm theo*).

10.2. Đề nghị UBND Thành phố sớm thực hiện các Quy hoạch trên địa bàn phường Thống Nhất (khu Tây Bắc cầu số 03, khu Tôn Thất Thuyết - Suối Ia Linh) đã được phê duyệt để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tránh để quy hoạch quá lâu ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân.

* **Trả lời:** Trên địa bàn phường Thống Nhất hiện nay có 02 đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng đã hoàn thành công tác lập quy hoạch bao gồm: Quy hoạch chi tiết xây dựng khu đô thị đường 17/3 được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 1665/QĐ-UBND ngày 15/9/2020 và Quy hoạch chi tiết xây dựng khu đô thị đường Tôn Thất Thuyết và dọc suối Ia Linh được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 1987/QĐ-UBND ngày 09/11/2020. Cả 02 khu vực quy hoạch nêu trên đã được UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt danh mục dự án đầu tư tại Quyết định số 633/QĐ-UBND ngày 18/11/2020. Hiện nay, UBND thành phố Pleiku đang triển khai các thủ tục kêu gọi đầu tư dự án theo quy định.

10.3. Đề nghị UBND Thành phố sớm chỉ đạo việc chi trả tiền hỗ trợ cho người dân do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid- 19 đúng với tinh thần của Thủ tướng Chính phủ.

* **Trả lời:** Vừa qua, UBND Thành phố có Quyết định số 1903/QĐ-UBND ngày 17/10/2020 về việc tạm ứng kinh phí thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ (đợt 3), số tiền: 7.508.500.000 đồng (*Trong đó: Nguồn tỉnh cấp tạm ứng: 5.255.950.000 đồng; Nguồn dự phòng ngân sách thành phố: 1.083.165.000 đồng; Nguồn dự phòng ngân sách xã, phường: 1.169.385.000 đồng*). Tuy nhiên, các xã, phường không thể rút kinh phí dự phòng để thực hiện do vướng mắc ở Công văn số 2575/STC-QLNS ngày 16/10/2020 của Sở Tài chính về việc không phát sinh mới về mã nguồn 27 “dự toán tạm ứng”. Hiện nay, UBND Thành phố đang chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tháo gỡ vướng mắc này để sớm chi tiền hỗ trợ cho người dân do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid- 19.

11. Ý kiến của cử tri xã Ia Kênh:

11.1. Tại tuyến đường từ Quốc lộ 14 vào tới UBND xã Ia Kênh dài khoảng 01km không có điện chiếu sáng vào buổi chiều tối đến sáng hôm sau, kẻ xấu lợi dụng gây ra 02 vụ cướp giật, đề nghị UBND Thành phố có kế hoạch cho lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng công cộng trên đoạn đường này và chỉ đạo cho các lực lượng chức năng có biện pháp ngăn chặn nạn cướp giật để nhân dân được yên tâm.

* **Trả lời:** Tiếp thu kiến nghị cử tri, UBND Thành phố sẽ xem xét đầu tư hoàn thiện hệ thống điện chiếu sáng trên đường từ Quốc lộ 14 vào tới UBND xã Ia Kênh khi đảm bảo nguồn ngân sách. Đồng thời, UBND Thành phố sẽ chỉ đạo Công an Thành phố phối hợp UBND xã Ia Kênh chỉ đạo lực lượng công an xã, tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi cướp giật tài sản, đảm bảo đời sống cho người dân.

11.2. Đề nghị Thành phố quan tâm đầu tư điện chiếu sáng công cộng từ Quốc lộ 14 vào làng Nhao 1 và làng Nhao 2.

* **Trả lời:** Việc lắp đặt điện chiếu sáng tại làng Làng Nhao 1 và Làng Nhao 2, xã Ia Kênh đã được UBND Thành phố đưa vào kế hoạch thực hiện trong năm 2021, với số lượng bóng lắp đặt là 107 bóng. Khi dự án được thông qua, UBND Thành phố sẽ triển khai thực hiện theo kế hoạch được duyệt.

11.3. Đề nghị Thành phố có ý kiến với Công ty Điện lực tiếp nhận các trạm biến áp, hệ thống điện hạ thế (*nhân dân đã đầu tư xây dựng*) để thực hiện việc bán điện trực tiếp đến hộ gia đình.

* **Trả lời:** Nội dung này, Điện lực Pleiku đã có văn bản số 29/ĐLPL-KHKT ngày 03/12/2020 về việc trả lời các ý kiến, kiến nghị cử tri trước Kỳ họp thứ Mười lăm, HĐND Thành phố khóa XI (*có văn bản kèm theo*).

11.4. Đề nghị Thành phố có ý kiến với Công ty điện lực Pleiku về việc trả lại tiền đặt cọc của các hộ khi ký hợp đồng mua bán điện 3 pha, theo hợp đồng 01 năm sau sẽ trả lại số tiền đặt cọc cho người dân nhưng đến nay có hộ đã hợp đồng được 5 năm nhưng Công ty điện lực không trả lại số tiền này (*Cũng là ý kiến cử tri các xã Gào và Diên Phú*).

* **Trả lời:** Nội dung này, Điện lực Pleiku đã có văn bản số 29/ĐLPL-KHKT ngày 03/12/2020 về việc trả lời các ý kiến, kiến nghị cử tri trước Kỳ họp thứ Mười lăm, HĐND Thành phố khóa XI (*có văn bản kèm theo*).

11.5. Đề nghị các cấp xem xét việc quy hoạch nghĩa địa phía Nam thành phố Pleiku, hiện nay việc chôn cất người thân khi qua đời còn gặp nhiều khó khăn. Đã có ý kiến, kiến nghị nhiều lần tại các hội nghị tiếp xúc cử tri 3 cấp nhưng đến nay chưa được thực hiện.

* **Trả lời:** Đối với nội dung này, UBND Thành phố đang xúc tiến triển khai kêu gọi đầu tư và đã hoàn thiện hồ sơ báo cáo UBND Tỉnh, Sở Kế hoạch – Đầu tư xem xét có kế hoạch đầu tư nghĩa địa phía Nam tại xã Ia Kênh. Sau khi có chỉ đạo của các cơ quan cấp trên, UBND Thành phố thông tin để cử tri biết.

12. Ý kiến của cử tri xã Gào:

12.1. Đề nghị Thành phố có ý kiến với Công ty Điện lực Pleiku đầu tư các nhánh điện thuộc lô 2 của thôn 4, vì hiện tại các hộ dân tự kéo điện từ trục chính (Quốc lộ 19) đến lô 2 dài từ 100m đến 200m nên không đảm bảo an toàn cho nhân dân.

* **Trả lời:** Nội dung này, Điện lực Pleiku đã có văn bản số 29/ĐLPL-KHKT ngày 03/12/2020 về việc trả lời các ý kiến, kiến nghị cử tri trước Kỳ họp thứ Mười lăm, HĐND Thành phố khóa XI (có văn bản kèm theo).

12.2. Đề nghị UBND Thành phố quan tâm nghiên cứu giống lúa mới phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng tại xã Gào để giới thiệu hoặc hỗ trợ cho nhân dân, vì hiện nay các giống lúa tại địa phương đã thoái hóa nên năng suất và chất lượng thấp.

* **Trả lời:** Hàng năm, UBND Thành phố đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thông báo chủng loại giống và địa điểm cung cấp giống cho UBND các xã, phường để thông báo cho nhân dân được biết, sử dụng các loại giống mới đạt hiệu quả, năng suất cao theo thông báo giống của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Hiện nay, Trung tâm Giống cây trồng tỉnh Gia Lai tại thôn 03, xã An Phú đã nghiên cứu được các loại giống lúa phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng có thể trồng phù hợp với các vùng trên địa bàn thành phố. Đề nghị UBND xã Gào hướng dẫn người dân liên hệ đến Trung tâm Giống cây trồng để mua loại giống phù hợp với điều kiện của địa phương đạt hiệu quả và năng suất cao.

13. Ý kiến của cử tri xã Diên Phú:

13.1. Đề nghị Thành phố có kế hoạch kẻ vạch trên tuyến đường Trần Nhật Duật, đặt các bảng tên đường trên các đoạn đường đã có tên trên địa bàn xã Diên Phú và cấp biển số nhà cho nhân dân trên các đường vừa mới có tên như đường Đoàn Kết, đường Nguyễn Siêu và đường Trần Can.

* **Trả lời:**

- Đối với việc sơn kẻ vạch trên tuyến đường Trần Nhật Duật, lắp đặt các bảng tên đường trên các đoạn đường đã có tên trên địa bàn xã Diên Phú: UBND Thành phố đã chỉ đạo phòng Quản lý đô thị tiến hành khảo sát, đề xuất UBND Thành phố xem xét, quyết định.

- Đối với đề nghị cấp biển số nhà đường Đoàn Kết, đường Nguyễn Siêu và đường Trần Can: UBND Thành phố đã yêu cầu UBND xã Diên Phú chủ trì, thống kê tổng hợp các trường hợp có nhu cầu cấp biển số nhà trên các tuyến đường Đoàn Kết, đường Nguyễn Siêu và đường Trần Can gửi về phòng Quản lý đô thị để kiểm tra và thực hiện cấp biển số nhà cho người dân theo quy định.

13.2. Đề nghị Thành phố quan tâm đầu tư xây dựng thêm 01 số phòng học và bàn ghế cho các lớp học tại Trường Tiểu học & THCS Nguyễn Chí Thanh, vì hiện nay tại trường này có 9 lớp từ lớp 1 đến lớp 9 nhưng chỉ có 5 phòng học, vì vậy việc bố trí bàn ghế cho học sinh Tiểu học dùng chung với học sinh THCS là không đảm bảo theo quy định, ảnh hưởng đến sức khỏe của học sinh.

* **Trả lời:** UBND Thành phố đã chỉ đạo phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố đăng ký danh mục xây dựng trường Tiểu học và THCS Nguyễn Chí Thanh - xã Diên Phú, thuộc nguồn xây dựng cơ bản tập trung giai đoạn 2021-2025 và dự kiến bố trí

nguồn tăng cường cơ sở vật chất hàng năm để trang bị bàn, ghế đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh trường Tiểu học và THCS Nguyễn Chí Thanh.

13.3. Đề nghị Thành phố có kế hoạch đầu tư cơ sở hạ tầng như đường, hệ thống điện hạ thế tại khu dân cư Diên Phú (*thuộc khu phân lô bán cho người có thu nhập thấp*) thôn 6 (nay là thôn 1) xã Diên Phú.

* *Trả lời:* Khu phân lô bán cho người có thu nhập thấp thôn 6 (nay là thôn 1) xã Diên Phú thuộc Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị Diên Phú, xã Diên Phú, thành phố Pleiku. Hiện nay có 15 hộ dân đã làm nhà và sinh sống tại khu vực. Tuy nhiên, một số tuyến đường tại khu dân cư chưa được đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật như cấp nước, chiếu sáng... Tiếp thu kiến nghị cử tri, UBND Thành phố đề nghị UBND xã Diên Phú chủ trì, làm việc với các hộ dân có đất, nhà tại khu dân cư đăng ký kế hoạch thực hiện đầu tư hạ tầng theo hình thức nhà nước và nhân dân cùng làm trình UBND Thành phố xem xét, quyết định.

13.4. Đề nghị Thành phố xem xét hạn chế cấp Giấy phép hoạt động đối với các cơ sở kinh doanh có yếu tố xả thải ra môi trường trong khu dân cư, ảnh hưởng đến sức khỏe của nhân dân.

* *Trả lời:* Theo Khoản 01, Điều 7 Luật Doanh nghiệp 2020, doanh nghiệp có quyền “...*tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm*”. Tuy nhiên, những ngành nghề có yếu tố xả thải ra môi trường thuộc ngành, nghề kinh doanh có điều kiện thì phải tuân theo quy định tại Khoản 02, Điều 74, Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 của Chính phủ: “*Hộ kinh doanh được quyền kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện kể từ khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và phải bảo đảm đáp ứng các điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động*”.

Trong thời gian đến, UBND Thành phố tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, phường tăng cường công tác theo dõi, quản lý đối với các cơ sở kinh doanh có yếu tố xả thải ra môi trường trong khu dân cư. Trường hợp phát hiện cơ sở kinh doanh vi phạm, việc xả thải ảnh hưởng đến sức khỏe của nhân dân, Thành phố kiên quyết xử lý theo quy định pháp luật.

14. Ý kiến cử tri phường Hội Phú:

14.1. Đề nghị Thành phố chỉ đạo đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thông thương cầu cơ giới Nguyễn Tri Phương.

* *Trả lời:* Cầu Nguyễn Tri Phương đã thi công xong kết cấu nhịp vào tháng 12/2019. Cầu Nguyễn Tri Phương là hạng mục thuộc dự án Kè suối Hội Phú, hiện tại các đơn vị thi công đang triển khai thi công đào đắp đất nên chưa thể thông tuyến vì cần bảo đảm an toàn giao thông.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND Thành phố chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Thành phố và các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công nhằm sớm đưa dự án vào sử dụng và thông cầu cơ giới Nguyễn Tri Phương sớm nhất.

14.2. Đề nghị thay thế các nắp cống bị hỏng trên tuyến đường Lê Thánh Tôn; hiện cỏ mọc tràn che khuất nắp cống bị hỏng gây nguy hiểm cho người đi lại.

* **Trả lời:** Tiếp thu kiến nghị cử tri, UBND Thành phố đã chỉ đạo phòng Quản lý đô thị yêu cầu Công ty cổ phần Công trình đô thị phát quang đảm bảo tầm nhìn trên đường Lê Thánh Tôn và thay thế các tấm đan bị hư hỏng. Hoàn thành trong Quý I/2021.

14.3. Đề nghị nạo vét mương thoát nước đường Nguyễn Trung Trực (*đoạn từ đường Mạc Đăng Dung đến cầu Nguyễn Trung Trực*).

* **Trả lời:** Tiếp thu kiến nghị cử tri, UBND Thành phố sẽ chỉ đạo phòng Quản lý đô thị chủ trì, phối hợp với UBND phường Hội Phú, Công ty cổ phần Công trình đô thị khảo sát nạo vét mương thoát nước trên đường Nguyễn Trung Trực đoạn (*đoạn từ đường Mạc Đăng Dung đến cầu Nguyễn Trung Trực*). Thực hiện hoàn thành trong Quý I/2021.

14.4. Đề nghị chặt, tía cành cây xanh các tuyến đường Nguyễn Viết Xuân, Nguyễn Trung Trực để không bị ngã đổ trong mưa, bão cuối năm.

* **Trả lời:** Tiếp thu kiến nghị cử tri, UBND Thành phố đã chỉ đạo phòng Quản lý đô thị chủ trì, phối hợp với Công ty cổ phần Công trình đô thị Gia Lai kiểm tra, rà soát hệ thống cây xanh trên các tuyến đường thuộc địa bàn Thành phố (*trong đó có hệ thống cây xanh đường Nguyễn Viết Xuân, Nguyễn Trung Trực*), đưa vào kế hoạch thực hiện cắt tỉa trước mùa mưa bão năm 2021.

14.5. Đề nghị UBND Thành phố khảo sát lắp đặt đèn tín hiệu ngã tư đường Mạc Đăng Dung - Nguyễn Viết Xuân vì có trường học và lưu lượng xe lớn.

* **Trả lời:** Hiện nay tại khu vực ngã tư đường Mạc Đăng Dung - Nguyễn Viết Xuân đã được UBND Thành phố chỉ đạo lắp đặt 02 bộ biển báo nguy hiểm “*đường hay xảy ra tai nạn*”. Tiếp thu kiến nghị cử tri, trong thời gian đến, UBND Thành phố tiếp tục chỉ đạo phòng Quản lý đô thị phối hợp với Công an Thành phố tiếp tục theo dõi tình hình lưu thông tại khu vực trên, đề xuất UBND Thành phố xem xét biện pháp đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực ngã tư đường Mạc Đăng Dung - Nguyễn Viết Xuân.

15. Ý kiến cử tri phường Đống Đa:

15.1. Hiện nay tuyến đường Trần Nguyên Hãn được Thành phố đầu tư nhưng tiến độ thi công quá chậm. Đề nghị cấp có thẩm quyền đơn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ tạo thuận lợi trong việc đi lại của nhân dân và làm vỉa hè để đảm bảo sạch đẹp, kang trang.

* **Trả lời:**

Theo hợp đồng thi công xây dựng giữa Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Pleiku và các đơn vị thi công sẽ hoàn thành công trình trong tháng 12 năm 2020. Theo kế hoạch, các đơn vị thi công công trình sẽ triển khai thi công thảm bê tông nhựa trước ngày 15/12/2020 để người dân được lưu thông trên tuyến được thuận lợi. Đối với công trình này, hạng mục vỉa hè được thiết kế là đắp đất lu lèn K95 (không có thiết kế kết cấu bê tông xi măng hay đá bazan).

15.2. Đề nghị cấp có thẩm quyền cân đối kinh phí sớm chi trả hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách và người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ

dân phố dôi dư do sắp xếp thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 137/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND Tỉnh.

* **Trả lời:** UBND Thành phố đã có Tờ trình số 393/TTr-UBND ngày 29/10/2020, đề nghị UBND Tỉnh, Sở Tài chính Tỉnh xem xét, cấp kinh phí để chi trả cho cán bộ Tổ dân phố dôi dư nghỉ việc sau khi sáp nhập Tổ dân phố theo Nghị quyết 137 của HĐND tỉnh Gia Lai. Theo hướng dẫn của Sở Tài chính Tỉnh, UBND Thành phố bố trí kinh phí trong Dự toán ngân sách thành phố năm 2021 để bổ sung cho các xã, phường thực hiện chi trả cho các đối tượng theo đúng quy định.

15.3. Đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, tạo điều kiện cho nhân dân tự hiến đất mở đường ở những nơi quy hoạch khu dân cư để nhân dân chuyển đổi mục đích sử dụng, xây dựng nhà ở đúng quy định của pháp luật. Cụ thể khu đất tại hẻm 26/7 đường SiuBle, con hẻm này được nhân dân tự hiến đất và đã được Thành phố hỗ trợ kinh phí làm đường bằng bê tông từ năm 2013 đã đưa vào sử dụng. Song đến nay chưa được cơ quan có thẩm quyền đồng ý điều chỉnh quy hoạch đường giao thông gây khó khăn cho việc chuyển đổi mục đích sử dụng và xây dựng nhà ở.

* **Trả lời:** Hiến đất làm đường không nằm trong quy định của pháp luật (hiện nay pháp luật chưa có quy định hay hướng dẫn về nội dung này). Trong trường hợp người dân không có nhu cầu sử dụng đất tự nguyện trả lại đất thì thực hiện theo thủ tục hành chính được quy định tại Quyết định số 1079/QĐ-UBND ngày 20/11/2020 của UBND tỉnh Gia Lai về việc Công bố danh mục gồm 02 thủ tục hành chính mới, 02 thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai (Đối với nội dung thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà tại Việt Nam).

Đề nghị cử tri không có nhu cầu sử dụng đất tự nguyện trả lại đất thì nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND Thành phố để được xem xét, giải quyết.

16. Ý kiến cử tri xã Biển Hồ

16.1. Đường Phó Đức Chính thuộc xã Biển Hồ hiện nay đã xuống cấp, hư hỏng nặng. Đề nghị UBND Thành phố chỉ đạo ngành chuyên môn tiến hành kiểm tra, duy tu, sửa chữa đường để đảm bảo thuận tiện cho việc đi lại của người dân.

* **Trả lời:** Tiếp thu kiến nghị cử tri, UBND Thành phố sẽ chỉ đạo phòng Quản lý đô thị khảo sát, tham mưu cho UBND Thành phố đưa vào kế hoạch thực hiện duy tu đường Phó Đức Chính, thực hiện trong năm 2021.

16.2. Đường Đặng Thái Thân hiện còn 200m cuối đường là đường đất, vào mùa mưa đường lầy lội ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Đề nghị Thành phố có kế hoạch làm mới đoạn đường này.

Trả lời: Theo Quyết định số 883/QĐ-UBND ngày 27/12/2011 của UBND tỉnh Gia Lai về đặt đổi tên đường trên địa bàn thành phố Pleiku, đường Đặng Thái Thân có chiều dài 1.340m; có điểm đầu tiếp giáp với đường Phạm Hùng; điểm cuối đến hết đường. Phần đoạn tuyến dài 195m cuối đường Đặng Thái Thân chưa được đầu tư, hai bên đoạn tuyến là đất trống và đất trồng cà phê. Tiếp thu kiến

ng nghị cử tri, UBND Thành phố sẽ xem xét đầu tư mặt đường đoạn tuyến còn lại khi đảm bảo nguồn ngân sách.

17. Ý kiến cử tri phường Chi Lăng:

17.1. Khu vực chân núi Hàm Rồng, Nhà nước quy hoạch từ năm 2001, đến nay người dân đã ý kiến nhiều lần, gây rất nhiều khó khăn cho người dân sinh sống tại nơi đây, cụ thể như: Người dân có nhu cầu muốn xây dựng nhà ở khi đã xuống cấp, một số hộ có nhiều khẩu sinh sống trong một nhà có nguyện vọng muốn tách hộ để xây nhà cho con ở riêng. Vậy nếu như nhà nước chưa thực hiện quy hoạch, giải tỏa thì xem xét, tạo điều kiện cho người dân xây dựng được căn nhà cấp 4C để ổn định cuộc sống.

* **Trả lời:** Quy hoạch chung khu vực núi Hàm Rồng được UBND Tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 119/2001/QĐ-UBND ngày 31/12/2001, quy mô 420ha. Tính chất của quy hoạch chung núi Hàm Rồng là quy hoạch phục vụ an ninh quốc phòng và rừng phòng hộ kết hợp tạo cảnh quan thiên nhiên cho cửa ngõ phía Nam của Thành phố. Trong Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Pleiku đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được UBND Tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 22/01/2018, khu vực núi Hàm Rồng thuộc hạng mục đất quốc phòng, đất lâm nghiệp và một phần đất nông nghiệp; định hướng là khu công viên văn hóa lịch sử; điểm nhấn cửa ngõ phía Nam vào thành phố Pleiku.

Căn cứ Điều 93 Luật Xây dựng năm 2014 quy định “*Điều kiện cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ*” thì trường hợp các dân có đất tại khu vực núi Hàm Rồng không đủ điều kiện để cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ. Đối với những trường hợp hộ dân có nhà xuống cấp cần sửa chữa, ổn định cuộc sống, UBND Thành phố yêu cầu UBND phường Chi Lăng chủ trì, phối hợp với phòng Quản lý đô thị kiểm tra, rà soát, tổng hợp báo cáo từng trường hợp cụ thể để UBND Thành phố xem xét, có ý kiến chỉ đạo thực hiện.

17.2. Khu vực nghĩa địa thôn Ia Rôk trước đây đã ý kiến trả lại cho nhân dân để phục vụ cho việc chôn cất nhưng đến nay chưa giải quyết dứt điểm. Nhà nước đã có chủ trương quy hoạch khu vực nghĩa địa phía nam Thành phố đến nay được tiến hành đến đâu. Đề nghị các cấp trả lời cho nhân dân biết.

* **Trả lời:** Đối với nội dung này, UBND Thành phố đang xúc tiến triển khai kêu gọi đầu tư và đã hoàn thiện hồ sơ báo cáo UBND Tỉnh, Sở Kế hoạch – Đầu tư xem xét, có kế hoạch đầu tư nghĩa địa phía Nam tại xã Ia Kênh. Sau khi có chỉ đạo của các cơ quan cấp trên, UBND Thành phố sẽ thông tin để cử tri biết.

17.3 Việc giao đất, cấp giấy chứng nhận cho 5 hộ tại thôn Ia Rôk, nhân dân đã kiến nghị nhiều lần nhưng đến nay chưa giải quyết dứt điểm. Đề nghị Thành phố giải quyết và xử lý đối với cán bộ vi phạm và trả lại đất công cho nhân dân.

* **Trả lời:** Việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 05 hộ là không đúng quy định của pháp luật; UBND Thành phố đã ban hành các Quyết định thu hồi 05 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên. Tuy nhiên, việc thu hồi đất đối với trường hợp giao đất không đúng đối tượng giao đất hiện chưa được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật.

Ngày 25/7/2018, UBND Thành phố có văn bản số 1374/UBND-TNMT gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường; ngày 22/4/2020, UBND Thành phố có văn bản số 1169/UBND-TNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường xin ý kiến hướng dẫn giải quyết các trường hợp giao đất không đúng đối tượng được giao đất nêu trên để xin ý kiến hướng dẫn giải quyết, tuy nhiên đến nay chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể.

UBND thành phố tiếp thu ý kiến của cử tri và tiếp tục xin ý kiến cấp thẩm quyền để được hướng dẫn giải quyết. Sau khi có hướng dẫn, UBND Thành phố sẽ thông tin đến cử tri được biết.

17.4. Các cửa xả số 1, số 2 và số 3 trên địa bàn phường vào mùa mưa nước tràn gây ngập úng làm hư hại hoa màu và dễ gây sập lún đối với các hộ dân sinh sống gần đó. Đề nghị Nhà nước quan tâm sớm thi công để đảm bảo cho cuộc sống và sản xuất của người dân.

** Trả lời:* Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND Thành phố đã có văn bản báo cáo đề xuất UBND Tỉnh có văn bản đề nghị Bộ Giao thông vận tải; Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh sớm triển khai đầu tư hạng mục mương thoát nước hạ lưu các cửa xả, hoàn thành và đưa vào sử dụng để đảm bảo ổn định đời sống, sản xuất của người dân. Ngày 12/6/2020 Tổng Cục đường bộ Việt Nam đã có văn bản số 3833/TCĐBVN-QLBTĐB-KHĐT phúc đáp đề nghị của UBND Tỉnh. Theo đó hạng mục mương thoát nước của hạ lưu các cửa xả thì Tổng Cục đường bộ Việt Nam không có nguồn vốn để bố trí đầu tư xây dựng hoàn chỉnh mà đề nghị UBND Tỉnh bố trí ngân sách địa phương để thực hiện. Ngày 14/7/2020, Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai đã có văn bản số 2343/VP-CNXD gửi Sở Giao thông vận tải về việc đầu tư mương thoát nước dọc tại các cửa xả số 1, 2, 3 thuộc dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 14 (đường Hồ Chí Minh) đoạn qua thành phố Pleiku. Trên cơ sở đó ngày 24/7/2020 Sở Giao thông vận tải đã có văn bản số 1434/SGTVT-QLKCHTGT đề xuất Sở Tài chính xem xét bố trí nguồn kinh phí bảo trì đường bộ được Trung ương bổ sung để đầu tư thực hiện công trình. Hiện nay, UBND Thành phố đã phối hợp với Sở Tài chính Tỉnh kiểm tra, đề xuất UBND Tỉnh xem xét, bố trí kinh phí 2 tỷ đồng để thực hiện Công trình, nguồn: Trung ương bổ sung có mục tiêu năm 2021. Sau khi được bố trí kinh phí, UBND Thành phố sẽ thực hiện đầu tư hoàn chỉnh hệ thống mương thoát nước hạ lưu để bà con nhân dân ổn định đời sống sản xuất.

17.5. Đề nghị nhà nước sớm triển khai dự án quy hoạch đường Nguyễn Chí Thanh và đường Hoàng Sa nối dài để người dân ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế.

** Trả lời:*

- Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư đường Nguyễn Chí Thanh, thành phố Pleiku, đã được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 2666/QĐ-UBND ngày 29/12/2019. Hiện nay, UBND Thành phố đang chỉ đạo phòng chuyên môn triển khai các bước đầu tư dự án theo đúng quy định.

- Đối với dự án đường Hoàng Sa nối dài: UBND Thành phố đã phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tại Quyết định số 1224/QĐ-UBND ngày 29/6/2020. Để có cơ sở thực hiện các bước đầu tư dự án, UBND Thành phố đã chỉ đạo các phòng chuyên môn hoàn thiện nội dung hồ sơ đồ án quy hoạch trình cấp có thẩm quyền phê

duyet. Sau khi hoàn thành phê duyệt quy hoạch, UBND Thành phố sẽ triển khai thực hiện các bước đầu tư xây dựng tiếp theo theo đúng quy định.

17.6. Đề nghị Thành phố quan tâm đặt tên đường làng Ia Lang đoạn qua trường tiểu học Ngô Quyền để thuận tiện trong công việc.

* **Trả lời:** Đối với việc đặt đổi tên đường trên địa bàn Thành phố đã được UBND Thành phố ban hành văn bản số 1470/UBND-QLĐT ngày 23/5/2020 trong đó giao phòng Văn hóa - Thông tin, phòng Quản lý đô thị Thành phố và các đơn vị có liên quan tổng hợp các tuyến đường dự kiến đặt, đổi tên đường trên địa bàn thành phố, tiếp tục tham mưu Thành phố đưa vào Đề án đặt, đổi một số tên đường trên địa bàn Thành phố, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tiếp thu kiến nghị cử tri, UBND Thành phố giao UBND phường Chi Lăng tổng hợp các tuyến đường trên địa bàn phường có nhu cầu cần đặt tên đường gửi phòng Văn hóa - Thông tin, Quản lý đô thị Thành phố tổng hợp, tham mưu UBND Thành phố xem xét.

18. Ý kiến cử tri phường Ia Kring:

18.1. Đường Wừu đã lát vỉa hè rất đẹp, nhưng khi trồng cây xanh cần xem xét trồng những loại cây thấp phù hợp quy hoạch.

* **Trả lời:** Việc chọn chủng loại cây xanh để trồng trên các tuyến đường trên địa bàn Thành phố đảm bảo theo Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 5/9/2016 của UBND tỉnh Gia Lai về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Tiếp thu kiến nghị cử tri, UBND Thành phố sẽ chỉ đạo phòng Quản lý đô thị chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND Thành phố thực hiện trồng, hoàn thiện hệ thống cây xanh trên vỉa hè các tuyến đường thành phố (*trong đó có vỉa hè đường Wừu*) nhằm đảm bảo đồng bộ và phù hợp với chủng loại cây xanh đô thị.

18.2. Đoạn đường Lê Thánh Tôn từ Nguyễn Đường đến Nguyễn Thái Bình, những đợt mưa lớn nước thoát không kịp hình thành vũng nước rất lớn rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông, cần mở rộng cửa thoát nước ở khu vực nói trên.

* **Trả lời:** Tiếp thu kiến nghị cử tri, UBND Thành phố sẽ chỉ đạo phòng Quản lý đô thị chỉ đạo Công ty cổ phần Công trình đô thị Gia Lai thực hiện mở thêm một số cửa thu nước trên đường Lê Thánh Tôn (*đoạn Nguyễn Đường - Nguyễn Thái Bình*) nhằm đảm bảo thoát nước mùa mưa. Hoàn thành trong Quý I/2021.

18.3. Đề nghị Thành phố nâng cấp và làm vỉa hè đường Trần Nhật Duật hiện nay xuống cấp rất nhiều, lưu lượng giao thông lớn rất nguy hiểm.

* **Trả lời:** Tiếp thu kiến nghị cử tri, UBND Thành phố sẽ xem xét đầu tư vỉa hè và nâng cấp đường Trần Nhật Duật khi đảm bảo nguồn ngân sách.

18.4. Mương thoát nước đường Nguyễn Văn Cừ, đoạn từ ngã tư Hùng Vương – Lê Thánh Tôn đến núi đá, cát sỏi lấp hết mương, hiện nay mưa lớn nước không thoát được chảy trên đường rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Đề nghị Thành phố quan tâm chỉ đạo cho nạo vét khu vực này.

* **Trả lời:** Tiếp thu kiến nghị cử tri, UBND Thành phố sẽ chỉ đạo phòng Quản lý đô thị phối hợp với Công ty cổ phần Công trình đô thị kiểm tra nạo vét hệ thống cửa thu nước bị bồi lấp trên tuyến đường Nguyễn Văn Cừ (*đoạn từ ngã tư Hùng*

Vương – Lê Thánh Tôn đến núi đá) nhằm đảm bảo thoát nước khi trời mưa. Thực hiện hoàn thành trong Quý I/2021.

18.5. Khu vực đường Cù Chính Lan có nhiều cây xanh cổ thụ, rất nguy hiểm, dễ gãy đổ trong mùa mưa bão đề nghị cần cắt tỉa cành (đặc biệt, trước số nhà 88 Cù Chính Lan).

* **Trả lời:** Tiếp thu kiến nghị cử tri, UBND Thành phố đã chỉ đạo cho phòng Quản lý đô thị chủ trì phối hợp với Công ty cổ phần Công trình đô thị Gia Lai kiểm tra, rà soát hệ thống cây xanh trên các tuyến đường thuộc địa bàn Thành phố (*trong đó có hệ thống cây xanh đường Cù Chính Lan*), đưa vào kế hoạch thực hiện cắt tỉa trước mùa mưa bão năm 2021.

19. Ý kiến cử tri phường Diên Hồng:

19.1. Thành phố Pleiku có đường Huyền Trân Công Chúa nhưng một số nhà dân ở khu vực hẻm đường Huyền Trân Công Chúa lại đề biển số nhà là đường Huyền Trân Công Chúa B. Như vậy là không phù hợp. Đề nghị UBND Thành phố chỉ đạo kiểm tra, xử lý.

* **Trả lời:** Qua kiểm tra theo nội dung kiến nghị của cử tri đường Huyền Trân Công Chúa nhánh B hiện nay là đường hẻm của đường Huyền Trân Công Chúa không nằm trong hệ thống tuyến đường có tên do Thành phố quản lý. Tên đường Huyền Trân Công Chúa nhánh B là do nhân dân tự đặt. Tiếp thu kiến nghị cử tri, UBND Thành phố yêu cầu UBND Phù Đổng lập danh sách các trường hợp số nhà nhân dân trên tuyến hẻm gửi về phòng Quản lý đô thị để khảo sát và điều chỉnh cấp biển số nhà theo tuyến đường hẻm theo quy định.

19.2. Đường Nguyễn Chí Thanh đã xuống cấp hư hỏng, nhiều ổ gà, đoạn đường này có nhiều học sinh, người dân và lưu lượng xe tải tham gia giao thông nhiều rất nguy hiểm, dễ gây tai nạn giao thông. Đề nghị cấp có thẩm quyền đặt biển báo hạn chế tốc độ.

* **Trả lời:** Hiện nay đường Nguyễn Chí Thanh hư hỏng, xuống cấp gây mất an toàn giao thông. Việc đầu tư, nâng cấp đường Nguyễn Chí Thanh đoạn Trường Chinh – Lê Duẩn đòi hỏi nguồn kinh phí lớn, Vì vậy UBND Thành phố đã có ý kiến đề UBND tỉnh Gia Lai sớm triển khai thực hiện đầu tư. Tiếp thu kiến nghị cử tri, UBND Thành phố đã chỉ đạo phòng Quản lý đô thị khảo sát đề xuất biện pháp đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường Nguyễn Chí Thanh. Thực hiện hoàn thành trong Quý I/2021.

19.3. Đường điện cao thế 35KV chạy trên đường Nguyễn Thiếp gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông trên đoạn đường này. Đề nghị Công ty Điện lực xem xét điều chỉnh cho phù hợp, đề phòng tai nạn xảy ra.

* **Trả lời:** Nội dung này, Điện lực Pleiku đã có văn bản số 29/ĐLPL-KHKT ngày 03/12/2020 về việc trả lời các ý kiến, kiến nghị cử tri trước Kỳ họp thứ Mười lăm, HĐND Thành phố khóa XI (*có văn bản kèm theo*).

19.4. Tên đường Lý Thái Tổ trước kia chạy dài từ ngã tư Biển Hồ đến ngã tư Lâm Nghiệp, nhưng nay đã tách ra thành 3 tên đường trên một trục đường là: Đường Lý Thái Tổ, Lê Thánh Tôn và Lê Đại Hành. Đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét cho

gộp 3 tên đường trên thành 01 đường Lý Thái Tổ như trước kia.

* **Trả lời:** Căn cứ theo Quyết định số 267/QĐ-UBND ngày 05/4/1994, đường Lý Thái Tổ có điểm đầu từ Ngã tư Lâm Nghiệp đến Ngã Tư biển Hồ, chiều dài tuyến đường là 7,5km. Tuy nhiên để thuận lợi cho công tác quản lý hạ tầng kỹ thuật, cấp biển số nhà, quản lý địa giới hành chính... đường Lý Thái Tổ đã được chia thành 03 tuyến đường (đường Lê Thánh Tôn, đường Lý Thái Tổ, đường Lê Đại Hành) tại Quyết định số 14/2002/QĐ-UBND ngày 15/3/2002. Vì vậy nội dung cử tri đề nghị gộp 03 tên đường (*đường Lê Thánh Tôn, đường Lý Thái Tổ, đường Lê Đại Hành*) thành 01 đường Lý Thái Tổ như trước đây là chưa phù hợp.

Trên đây là Báo cáo trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Mười lăm, HĐND Thành phố khóa XI. Nếu có nội dung nào chưa rõ, đề nghị cử tri tiếp tục ý kiến để UBND Thành phố xem xét trả lời./.

Nơi nhận:

- TTr Thành ủy (B/cáo);
- Các đ/c TTr. HĐND TP;
- Lãnh đạo UBND TP;
- Ủy ban MTTQVN và các đoàn thể TP;
- Các cơ quan, đơn vị TP;
- Các đại biểu HĐND TP;
- TTr HĐND các xã, phường;
- UBND các xã, phường;
- Lãnh đạo VP;
- Đ/c H.Chi - CVVP (theo dõi);
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Hữu Quế

Số: 29 /ĐLPL-KH KT

Pleiku, ngày 03 tháng 12 năm 2020

*(V/v Trả lời các ý kiến, kiến nghị cử tri trước
Kỳ họp thứ Mười lăm, HĐND thành phố khóa XI)*

Kính gửi: HĐND -UBND Thành Phố Pleiku.

Căn cứ nội dung công văn số 1190/VP-TH ngày 27/11/2020 của văn phòng HĐND-UBND thành phố Pleiku về việc kiểm tra thực tế, tham mưu trả lời kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ mười lăm, HĐND thành phố khóa XI.

Sau khi rà soát, kiểm tra thực tế tại hiện trường các ý kiến, kiến nghị của cử tri, Điện lực Pleiku báo cáo HĐND-UBND thành phố Pleiku các nội dung liên quan đến kiến nghị của cử tri như sau:

1. Ý kiến cử tri xã Trà Đa:

1.1. Về ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Trà Đa sau kỳ họp thứ Mười ba của HĐND Thành phố liên quan đến đường dây điện trung thế chạy qua sân vận động và cơ sở I trường TH&THCS Lê Văn Tám, cử tri không thống nhất với trả lời của Điện lực Pleiku tại Văn bản số 26/ĐLPL-KHKT ngày 18/9/2020. Đề nghị UBND Thành phố có ý kiến đề nghị Điện lực Pleiku làm việc với Doanh nghiệp Hoàng Nhi yêu cầu lắp đặt đường dây điện bọc ở khu vực này để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân và học sinh. Nếu Doanh nghiệp không thực hiện thì đề nghị Điện lực dừng việc cung cấp điện.

Trả lời:

Điện lực Pleiku đã trả lời kiến nghị này tại Văn bản số 26/ĐLPL-KHKT ngày 18/9/2020, Điện lực sẽ tiếp tục gửi thông báo an toàn cho khách hàng để đơn đốc thực hiện việc thay dây trần thành dây bọc.

2. Ý kiến cử tri phường Thắng Lợi:

2.1. Tại tổ 3,4,5 phường Thắng Lợi các trục đường trong khu dân cư Công ty Điện lực đào hố để trồng trụ điện nhưng không lấp lại, để quá lâu gây nguy hiểm cho bà con cho nhân dân. Đề nghị Thành phố làm việc với Công ty Điện lực khi đào hố trồng trụ điện xong phải lấp hố luôn để tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Trả lời:

Điện lực Pleiku đã yêu cầu đơn vị thi công Công ty Xây dựng Thuận An lấp hố trồng trụ điện và hoàn trả lại mặt bằng như hiện trạng ban đầu.

3. Ý kiến của cử tri xã Chư Á:

3.1. Tại làng Bông Phun có trục đường Bùi Viện nhưng chưa hạ thế điện dân dụng cho nhân dân sử dụng. Đề nghị Thành phố làm việc với công ty điện Gia Lai cho hạ thế khu vực này để tạo điều kiện cho nhân dân sử dụng điện.

3.2. Đề nghị kéo điện xuống cánh đồng Iakure làng Bông Phun để phục vụ cho nhân dân chuyển đổi cây trồng.

Trả lời:

- Nội dung 3.1: Điện lực rất chia sẻ với bà con về những khó khăn trong sản xuất trong thời gian qua, năm 2020 Điện lực Pleiku đã khảo sát đưa vào kế hoạch năm 2021. Tuy nhiên, do nguồn kinh phí có hạn còn ưu tiên xử lý các vị trí mất an toàn khác trên địa bàn thành phố nên đã không đủ nguồn kinh phí để thực hiện. Điện lực Pleiku xin tiếp thu, ghi nhận các ý kiến trên và sẽ tiếp tục đưa vào kế hoạch đầu tư cho những năm tiếp theo.

- Nội dung 3.2: Điện lực Pleiku xin tiếp thu, ghi nhận các ý kiến trên và sẽ tiếp tục đưa vào kế hoạch đầu tư cho những năm tiếp theo.

Ý kiến của cử tri phường Tây Sơn:

4.1. Một số tuyến đường trung tâm Thành phố hệ thống dây điện thoại chằng chịt gây mất mỹ quan đường phố, đề nghị Thành phố có giải pháp xử lý.

Trả lời:

- Vấn đề này không thuộc thẩm quyền giải quyết của Điện lực Pleiku

5. Ý kiến của cử tri phường Thống Nhất:

5.1. Hiện nay tại hẻm 7/63 đường Tôn Thất Thuyết trụ điện không đảm bảo, đường dây điện không gọn, có nguy cơ gây mất an toàn cho người dân. Đề nghị UBND Thành phố chỉ đạo các ngành chức năng có liên quan kiểm tra khắc phục để đảm bảo an toàn cho người dân.

Trả lời:

5.1 Tiếp nhận ý kiến của cử tri, Điện lực Pleiku sẽ đăng ký vào kế hoạch đầu tư xây dựng lưới điện trong những năm sau, hoặc khi có kế hoạch đầu tư xây dựng lưới điện thuộc khu vực thành phố Pleiku bổ sung.

6. Ý kiến của cử tri xã Ia Kênh:

6.1. Đề nghị Thành phố có ý kiến với Công ty Điện lực tiếp nhận các trạm biến áp, hệ thống điện hạ thế (nhân dân đã đầu tư xây dựng) để thực hiện việc bán điện trực tiếp đến hộ gia đình.

6.2. Đề nghị thành phố có ý kiến với Công ty điện lực Pleiku về việc trả lại tiền đặt cọc của các hộ khi ký hợp đồng mua bán điện 3 pha, theo hợp đồng 01 năm sau sẽ trả lại số tiền đặt cọc cho người dân nhưng đến nay có hộ đã hợp đồng được 5 năm nhưng Công ty điện lực không trả lại số tiền này (Cũng là ý kiến cử tri các xã Gào và Diên Phú).

Trả lời:

- Nội dung 6.1: Hiện chưa cho hướng dẫn để tiếp nhận các trạm biến áp, hệ thống điện hạ thế là tài sản của khách hàng, khi nào có chủ trương, Điện lực sẽ thông báo cho bà con cử tri biết để làm thủ tục bàn giao.

- Nội dung 6.2:

Tiền đặt cọc là tiền để đảm bảo thực hiện đúng hợp đồng hai bên đã cam kết. Điện lực sẽ hoàn trả tiền lại cho khách hàng trong hai trường hợp sau:

- Theo dõi trong vòng ít nhất một năm nếu khách hàng sử dụng điện ổn định và thanh toán tiền điện đầy đủ, kịp thời. Điện lực sẽ xem xét tính toán hoàn trả lại cho khách hàng khi khách hàng có lịch sử thanh toán đúng hạn.

- Khi hai bên thanh lý hợp đồng mua bán điện.

7. Ý kiến của cử tri xã Gà:

7.1. Đề nghị Thành phố có ý kiến với Công ty Điện lực Pleiku đầu tư các nhánh điện thuộc lô 2 của thôn 4, vì hiện tại các hộ dân tự kéo điện từ trục chính (Quốc lộ 19) đến lô 2 dài từ 100m đến 200m nên không đảm bảo an toàn cho nhân dân.

Trả lời:

Qua kiểm tra, hiện lưới điện khu vực này vẫn đảm bảo an toàn, Điện lực rất chia sẻ với bà con về những khó khăn. Điện lực Pleiku xin tiếp thu, ghi nhận và sẽ tiếp tục đưa vào kế hoạch đầu tư cho những năm tiếp theo.

8. Ý kiến của cử tri phường Diên Hồng:

8.1. Đường điện cao thế 35KV chạy trên đường Nguyễn Thiệp gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông trên đoạn đường này. Đề nghị Công ty Điện lực xem xét điều chỉnh cho phù hợp, đề phòng tai nạn xảy ra.

Trả lời:

Điện lực Pleiku ghi nhận ý kiến và sẽ xin ý kiến của Công ty Điện lực Gia Lai đưa vào kế hoạch đầu tư xây dựng hàng năm.

Trên đây là nội dung báo cáo của Điện lực Pleiku gửi UBND thành phố Pleiku về các nội dung trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ Mười ba- HĐND thành phố.

Trân trọng!

GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên;
- Công ty ĐL Gia Lai (b/c);
- Lưu VT, KH-KT ĐLPL.